



การฟื้นฟูจากไฟป่า Maui

ที่ดินทรัพย์สินที่ถูกเลื่อนออกไปในระยะที่ 1

ที่ดินทรัพย์สินที่ถูกเลื่อนออกไปในระยะที่ 1 หมายความว่า EPA

ไม่สามารถกำจัดเอาวัตถุอันตรายออกไปได้

กองวิศวกรของกองทัพบกสหรัฐฯจะจัดการกับที่ดินทรัพย์สินเหล่านี้ในระยะที่ 2

พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

Maui เป็นผู้ให้อย่างมากมายแก่โลก

ในฐานะแขกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางได้มอบหมายงานให้ EPA สำรวจ โยกย้าย และกำจัดวัตถุอันตราย ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าระยะที่ 1 ที่ดินทรัพย์สินจะถูกเลื่อนออกไปในระยะที่ 1 เมื่อ EPA ไม่สามารถกำจัดวัตถุอันตรายได้เนื่องจากสภาพทางกายภาพที่ไซต์งาน จะมีป้าย "ถูกเลื่อน" ติดอยู่ที่ทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกเลื่อนการจัดการออกไป.



ทรัพย์สินของฉันทถูกเลื่อนออกไป แล้วยังงั้ต่อ

เนื่องจากสภาพต่างๆของที่ดินทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ EPA

และผู้รับเหมาจึงไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้อย่างปลอดภัยเพื่อกำจัดวัตถุอันตราย

เจ้าหน้าที่ภาคสนามไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ทรัพย์สินได้เนื่องจากอันตรายหลายประการ เช่น

อันตรายที่อยู่เหนือศีรษะ ต้นไม้ล้มขวาง สภาพภูมิประเทศ (เช่น ทางเข้าถูกปิดกั้น) โครงสร้างที่ไม่มั่นคง และสถานะที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ (เช่น พื้นถล่ม หลังคาถล่ม โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีแร่ใยหิน เป็นต้น)

วัสดุที่เป็นอันตรายอาจยังคงอยู่ในพื้นที่และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เก้าอี้และเศษซากต่างๆอาจมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตราย เช่น แร่ใยหิน ตะกั่ว และสารหนู ซึ่งสามารถสูดหายใจเอาเข้าไปหรือแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยลมหรือเมื่อถูกรบกวนได้ที่ดินทรัพย์สินบางชิ้นอาจถูกฉีดพ่นด้วยสารเพิ่มความคงตัวของดิน

ขั้นตอนต่อไปสำหรับทรัพย์สินที่ถูกเลื่อนเป็นอย่างไร

การกำจัดวัสดุอันตรายสำหรับทรัพย์สินที่ถูกเลื่อนออกไปจะได้รับการจัดการโดยกองวิศวกรของกองทัพบกสหรัฐฯ (กองทัพบก) ในระยะที่ 2

ผู้อยู่อาศัยจำเป็นต้องประสานงานกับกองทัพบกเกี่ยวกับการกำจัดเศษซากต่างๆออกไปและการขุดค้ำยกเก้าอี้เพื่อเก็บกู้ข้าวของเอง ติดต่อกองทัพบกที่ศูนย์พิเศษซากของกองพลทหารบกได้ที่ (877) 214-9117, ในช่วง 6.00 น. ถึง 18.00น. ของทุกวัน

ที่ดินทรัพย์สินที่ถูกเลื่อนออกไปในระยะที่ 1

อาจมีวัสดุอันตราย และอันตรายอื่นๆอยู่

**ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดหากจะเข้าไปในบริเวณ
ที่ดินทรัพย์สินเหล่านี้**